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ขาวโทรทัศนสามารถแปลงเปนขาววทิยุได     ปจจุบัน กปส. มีถังขาวหลายถัง  ควรมีความชัดเจน
และเขาใจในทางเดียวกนัวาสวนภูมิภาคควรสงถังขาวใด  และเพื่อมิใหสับสน กปส. ควรรวมถังขาว
ใหเปนถังเดียวกันใหได  
    อปส.ใหความเห็นวา ในชวงที่มีการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธควร
ดําเนินการทางดานวิทยุกอน   เนื่องจากในอนาคต กปส. จะตองแขงขันกับวิทยุหลายความถี่ และ
เห็นดวยกับ ผอ.สปข.4 และ ผอ.สปข.6 ที่ใหสอบถามหาสาเหตุการไมสงขาว  รวมทั้งการนํา
บุคลากรมาอบรมพัฒนาเพื่อใหการขาวของ กปส. มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
    ที่ปรึกษาฯ (นายวีรพลฯ) ใหขอสังเกตวา  ขาวที่สงมาแตไมไดรับการ
ออกอากาศ ถือวาเปนผลงานของผูสงเชนกัน  ถึงแมวา สนข.จะไมพิจารณาออกอากาศก็ตาม  เมื่อ
ขาวเกิดขึ้น การกลั่นกรองใหออกมาเปนขาวที่ไดมาตรฐาน บุคลากรตองมีศักยภาพ และเห็นดวย
วาควรมีการฝกอบรมเฉพาะดาน 
    ปชส.ยโสธร (นายเฉลิมชยัฯ) ใหขอมูลวา ในการสงขาวของ ส.ปชส. 
ไดสงขาวโทรทัศนหลายแหง ทั้งที่  สทท.กทม. และ สทท.อุบลราชธานี  แตมีปญหาวา บางจังหวดั
มี  Passward  และ  Username  แตบางแหงไมมี จึงไมสามารถสงขาวได 
    อปส. เหน็ดวยกับขอสังเกตของที่ปรึกษาฯ (นายวีรพลฯ) และเสนอ
ให สนข.จดัทําคูมือในการเขียนขาว การตั้งมาตรฐานขาว  วธิีการเขียนขาวทั้งเชงิบวก และเชิงลบ  
รวมถึงผลกระทบทีจ่ะตามมาดวย  ทั้งนี้  เพื่อเปนคูมือใหผูสื่อขาว และผูเกี่ยวของไดใชเปนแนวทาง  
ปฏิบัติ  ทั้งนี้  คูมือนี้จะตองมกีารปรับปรุงใหเขากับสถานการณ และเทคโนโลยีใหม ๆ อยางตอเนือ่ง
อยูตลอดเวลา 

 

  มติที่ประชุม  รับทราบ ให ผอ.สนข.เขียนเปนแผนยุทธศาสตร 
ตามที่ รปส.(นางอัจฉราฯ) เสนอ เพ่ือนําไปใชในการพัฒนางานขาวของ กปส.ใน
โอกาสตอไป 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ 

    4.1 รายงานผลการดําเนินงานดานวิทยุกระจายเสียงของ สวท.กทม. 
          และ สวท. ในสวนภูมิภาค 
                                               ผอ.สวท. รายงานวาไดดําเนินงานเพื่อประชาสัมพนัธเผยแพรตามนโยบาย
ของรัฐบาลของ สวท.กทม.และ สวท.ในสวนภูมิภาค ประจําเดือนกรกฎาคม 2549 ดังนี้ 

/1.ผลการจัดสัมมนา... 
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1. ผลการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการผลิตรายการวิทยุทองถิ่น “รัฐสภาของเรา” 

และการบริหารจัดการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยในอนาคต” 
2.  สรุปผลการประชุมกลุมยอย การเปดตัว NBT Radio วันที่ 1 ตุลาคม 2549 

  3. การประชาสัมพันธผานสื่อวิทยุกระจายเสียงกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
  4. สรุปรายงานการประชาสัมพันธเผยแพรตามนโยบายรัฐบาลของ สวท.สวนกลาง
และสวท.ภูมิภาค 
  5.  รายงานการถายทอดเสียงของ สวท.เดือนกรกฎาคม  2549 รวม 3  เครือขาย  
จํานวน  32   ครั้ง    55 ชั่วโมง  15 นาที  รวมมูลคาในการถายทอดเสียง  775,000 บาท  
  6. สรุปมูลคาและเวลาออกอากาศเพื่อการประชาสมัพันธของรัฐ รวม 27 ครั้ง 39          
ชั่วโมง  30  นาที มีมูลคา  605,000 บาท 
 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่แนบ) 
 

  มติที่ประชุม  รับทราบ    
 

      4.2 รายงานผลการดําเนินงานดานวิทยุโทรทัศนของ สทท.11  
                                           และ สทท.ในสวนภูมิภาค 
                       ผอ.สทท.11 รายงานวาไดดําเนินการเกี่ยวกับงานประชาสมัพันธทาง
วิทยุโทรทัศน ประจําเดือนกรกฎาคม    2549 ดังนี้ 
  1.  การดําเนินการออกอากาศรายการประจํา 
  2. การดําเนินงานตามนโยบายของรัฐ (เฉพาะการถายทอดสด) ทั้งทีมี่รายไดและ
ตองสูญเสียรายไดจากรายการประจํา, ไมมีรายได และตองสูญเสียรายไดจากรายการประจําดวย 
  3. สารคดี เฉพาะกิจเชาเวลา ของหนวยงานราชการ  และเอกชน 
  4. สปอตโฆษณาประชาสัมพันธ มีรายได และไมมีรายได 

5. สัดสวนมูลคารายการ สปอตและการถายทอดสดเชาเวลา 
6. สัดสวนมูลคารายการ สปอต และการถายทอดสดเพื่อการประชาสัมพันธของรัฐ 

 (รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอที่ประชุมดวยแลว) 
    
 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

/4.3 การนําเสนอขาว..... 
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    4.3 การนําเสนอขาวทาง สวท.และศูนยขาวเพื่อประชาชน 
         ผอ.สนข. รายงานวาไดนําเสนอขาวทาง สวท. และศนูยขาวเพื่อประชาชน 
(http:thainews.prd.go.th) สํานักขาว กรมประชาสัมพันธ ประจําเดือนกรกฎาคม   2549  ประกอบดวย 
  1.   การเผยแพรผานสื่อทางวทิย,ุ ทางอนิเตอรเน็ต, ทางอนิเตอรเน็ตและวทิย ุรวมทั้ง
การนําเสนอขาวเดนทางเว็บไซต การนําเสนอตัววิ่งทาง สทท.11  การนําเสนอขาวตางประเทศ      
ทั่วโลก   12 ภาษา   
  2. จํานวนผูเขาชมเว็บ “ศูนยขาวเพื่อประชาชน” ตั้งแตเดือนมิถุนายน 2546  ถึงวันที่      
30 กรกฎาคม  2549  สรุปไดวาเดือนกรกฎาคม  2549 มีผูเขาชม  141,387 คน เทียบกับเดอืน
มิถุนายน  2549     มีผูเขาชม   238,032  คน  ลดลง  96,654  คน 
  3. สัดสวนการเผยแพรขาวผานสื่อวทิยุและอนิเตอรเน็ต, สัดสวนการนําเสนอขาวใน
ประเทศ 
  4. ยุทธศาสตรชาติ นโยบาย มาตรการสําคัญของรัฐบาล 
  4. กราฟแสดงสถิติขาว สวท.เชียงใหม และ ส.ปชส.ภูเก็ต สงขาวมากที่สุด 
  6. สถิติการสงขาวของผูสื่อขาวสวนกลาง ผูสื่อขาว สวท.ทั่วประเทศและ ส.ปชส. 
  7. สรุปผลการปฎิบัติงานของสวนขอมูลและเอกสารขาว  
  8. สถิติขอมูลขาวที่เผยแพรทางสื่ออินเทอรเน็ต เอกสารขาว และ สวท.ในสวนของ สขม. 
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอที่ประชุมดวยแลว) 
  

  มติที่ประชุม  1. รับทราบ  
 

   4.4 รายงานผลการดําเนินงานของกองงาน กกช. 
          อกช. รายงานวากองงาน กกช. ไดรายงานผลการดําเนนิการในเดือน
กรกฎาคม  2549  ดังนี้ 
  1. ผลิตรายการตาดู-หูฟง ซึ่งออกอากาศเปนประจําทุกวนัอาทิตย สัปดาหที่ 2      
ของเดือน ทาง สทท.11 สําหรับการออกอากาศประจําเดือนสิงหาคม 2549 ในวันอาทิตย ที ่ 13  
สิงหาคม   2549 ออกอากาศเรื่อง  “ การจัดระดับความเหมาะสมรายการทีวี เกิดไดจริงหรือ ”   
  2. ดําเนินการจัดเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาต จากหนวยงานทะเบียนวิทยุ 6 จังหวัด
ในภาคกลาง ฝายตรวจสอบคําขออนุญาต กองงาน กกช. และ สปข.1-8 ประจําเดือนกรกฎาคม
2549  รวมยอดเงินทั้งสิ้น ประกอบดวย 

/เดือนกรกฎาคม 2548..... 
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  เดือนกรกฎาคม   2548 1,163,500 บาท 
  เดือนมิถุนายน     2549 1,302,050 บาท 
  เดือนกรกฎาคม    2549 1,101,850 บาท 
 สรุปวาเดือนกรกฎาคม  2549  เก็บไดนอยกวาเดือนเดียวกันของปที่แลว 
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอที่ประชุมดวยแลว) 
 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

   4.5 สรุปและวิเคราะหขาวจากหนังสือพิมพ 
    อกช. รายงานวา กองงาน กกช. ไดดําเนนิการจัดทําสรุปและ
วิเคราะหขาว บทความ บทวิจารณ จากหนังสือพิมพ นิตยสาร เปนประจําทุกวัน เพื่อนําเสนอ       
ผูบริหาร และเปนขอมูลในการกําหนดนโยบายและออกกฎระเบียบเกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียง วทิยุ
โทรทัศนและเคเบิลทีว ี  นอกจากนั้น ยังเปนประโยชนตองานราชการของ กปส. ดวย  สําหรับใน
รอบเดือนกรกฎาคม  2549 มีประเด็นสําคัญ    รวม 6  ประเด็น ประกอบดวย 

1. กิจการโทรทัศน 
2. ITV 
3. อสมท. 
4. ETV 
5. ททบ.5 
6. กรมประชาสัมพันธ 
7. กทช. 

 (รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอที่ประชุมดวยแลว) 
 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

    4.6 เว็บไซดกรมประชาสัมพันธ 
                    ร.อสช. รายงานวาไดดําเนนิการเกีย่วกับการประชาสมัพันธกจิกรรมผาน
สื่ออินเทอรเน็ต ประจําเดือนกรกฎาคม   2549  ประกอบดวย 
  1. รายงานการนําเสนอขอมูลผานเว็บไซต กปส.  26  ประเภท  รวม 5,308 เรื่อง  
 

/2. สถิติผูเขาชม.... 
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  2. สถิติผูเขาชม Web ตั้งแตเดือนตุลาคม 2547 – มิถุนายน 2549 รวมทั้งสิ้น 
2,800,853   คน  

3. รายงานผลความกาวหนาในการปฏิบัติงานประจําเดือน รวม 8 กิจกรรม 
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอที่ประชุมดวยแลว) 
 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

   4.7 การจัดตั้งหนวย Service Unit ประชาสัมพันธงานราชพฤกษ 
         ผอ.สปข.3 รายงานวา จากการประชุมคณะทํางานและผูเกี่ยวของใน
ฝายประชาสมัพันธงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ระหวางวันที ่15 - 17 สิงหาคม 2549         
ณ โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม  โดยมี ผอ.สวท.(นางจันทมิา เชยสงวน) เปนประธาน  ผลการ
ประชุมสรุปไดดังนี้ 
  1. จัดคลื่นวทิยุ 1 คลื่นเปนวิทยุเฉพาะกิจเพื่องานราชพฤกษ 49 โดยใช F.M.98 ของ 
สวท.เชียงใหม ดําเนินการตั้งแตวันที่ 15 ต.ค.2549 – 15 ก.พ.2550 ออกอากาศตั้งแตเวลา 05.00-
24.00 น. พรอมจัดทําระบบ Audio Streaming เผยแพรทางอินเตอรเน็ต ทั้ง Peel Time และ     
Click On Demand  
  2. บูรณาการผูสื่อขาวและผูจัดรายการจาก สวท.สปข.3,  สวท.กทม.  และ สปข.3 
รวมทําขาวเสนอในคลื่นราชพฤกษ F.M.98 ทุกตนชั่วโมง 
  3. จัดทํา Wed Cam ดวยการติดตั้งกลองจํานวน 8 ตัว ตดิตั้งในจุดเดน ๆ ของงาน 
เพื่อสงบรรยากาศภายในงานมายังอินเตอรเน็ต และคลื่นราชพฤกษ F.M.98  
  4. จัดตั้ง Service Unit ตามที่ ผอ.สปข.3 เสนอไว ภารกิจของ Service Unit ดวย
การจัดทําเวป็ไซตเกี่ยวกบัเสนทางการจราจรและระยะทางไปงานราชพฤกษ 49 รวมทั้งแหลง     
ทองเที่ยว สถานที่สําคัญ ๆ เริ่มดําเนนิการตั้งแตวันที่ 1 ก.ย.2549 – 30 มกราคม 2550 (อยางนอย 
2 ภาษา) 
  5. จัดบุคลากรประจํา Service Unit เพื่อแนะนําและตอบคําถามเกี่ยวกับงาน      
ราชพฤกษ 49 ปฏิบัติงานตั้งแตเวลา 07.00 – 21.00 น. ระยะเวลาดาํเนินการ 15 ต.ค.2549 - 15 
ก.พ.2550 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.8 รายงานผล.... 
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   4.8 รายงานผลการประกวด สวท.ดีเดน ระดับประเทศ ประจําป 2549 
                                        อกจ. รายงานวาตามที่  อปส. ไดอนุมัติใหจัดโครงการประกวดกิจกรรม 
สวท. ดีเดนระดับประเทศของ กปส.และอนุมัติการเดินทางของคณะกรรมการดําเนินการตัดสินการ
ประกวดโดยมี รปส.(นางอัจฉราฯ) เปนประธานกรรมการ, อกช. หรือผูแทน เปนกรรมการ,        
หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร หรือผูแทน เปนกรรมการ, ลนก.หรือผูแทน เปนกรรมการ, อกจ. 
เปนกรรมการและเลขานกุาร, หัวหนากลุมพัฒนาบคุคล เปนกรรมการและผูชวยเลขานกุาร และ
เจาหนาที่ กกจ. จํานวน 1 คน เดินทางไปตรวจเยี่ยมและใหคะแนน สวท.ดีเดน ทั้ง 8 แหง โดยเริ่ม
ตั้งแตวันที่  12  ก.ค. – 18 ส.ค. 2549 นั้น 
   คณะกรรมการไดดําเนินการดังนี้ 
  1.  คณะกรรมการไดเดินทางไปตรวจเยี่ยมและใหคะแนน สวท. ดีเดน ทัง้ 8  แหง 
โดยเนนผลงานตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2548 เปนตนไป ซึ่งใหความสําคัญกับโครงการ / กิจกรรมที่
ประชาชนมสีวนรวม ทั้งทีจ่ัดขึ้นในบริเวณ สวท. และสถานที่อ่ืน ๆ รวมทั้งกิจกรรมที่จะจัดใหมีขึ้น
เนื่องในโอกาสครองราชยครบ 60 ป ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  และการบรหิารงานโดย
เนนหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

2. ฝายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด สวท.ดีเดน ระดับประเทศ  
ขอรายงานผลการประกวด สวท. ดีเดน ทั้ง 8 เขต ดังนี้ 

รางวัลที่ 1  สวท.นครราชสีมา จาํนวน 1 รางวัลๆละ   50,000 บาท 
รางวัลที่ 2 สวท.นราธิวาส  จํานวน 1 รางวัลๆละ 30,000 บาท 
รางวัลที่ 3 สวท.ชุมพร  จํานวน 1 รางวัล ๆละ 20,000 บาท 

                                 รางวัลชมเชย 5 รางวัล ไดแก สวท.อุบลราชธาน ี ,สวท.เชียงราย, สวท.     
นครสวรรค,  สวท.ชลบุรี และ สวท.เพชรบรีุ  รางวัลละ  10,000 บาท เปนเงินรางวลั              
50,000 บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น 150,000 บาท  
  3. คณะกรรมการตัดสินการประกวด สวท.ดีเดน เห็นชอบใหมีการมอบรางวัลใหแก
สถานีวิทยกุระจายเสยีงแหงประเทศดเีดนระดับประเทศ ประจําป 2549 ในวนัเกษยีณอายุขาราชการ 
ประจําป 2549  

             4. สําหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยที่เคยไดรับรางวัลที่ 1 แลว  
ในครั้งตอไปเห็นควรระงับการสงเขาประกวด    เพื่อใหสถานีอ่ืนมีโอกาสในการแขงขันมากขึ้น 
 (รายละเอียดตามคําสั่งประกอบวาระการประชุมที่แนบ) 
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    อปส. ไดใหความเห็นเพิม่เติมวา เพื่อใหการพิจารณา สวท.ดีเดน ได
มีโอกาสกระจายไปยัง สวท.อ่ืนบาง โดยเฉพาะ สวท.ที่บริหารดีเดน แตยังขาดทรัพยากรอื่น ๆ       
ในการนี้ เหน็สมควรใหคณะกรรมการฯ กําหนดเปนหลักเกณฑวา สวท.ใดที่ไดรับการพิจารณาเปน
สถานีดีเดน ไดรับรางวัลติดตอกัน 2 ป จะตองเวนวรรคการพิจารณาไป 1 ป แลวจงึจะสามารถ    
สงเขาพิจารณาใหมได 
 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ 
   5.1 การลงนามบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานสารสนเทศและ   
                                      การกระจายเสียงระหวาง สวท.และสถานีวิทยุออสเตรเลีย 
        ผอ.สปต.รายงานวา  สปต. ไดจัดการประชุมรัฐมนตรีที่กํากับดูแล
ดานสนเทศและกิจการวทิยุโทรทัศนแหงเอเชีย-แปซิฟก ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2546 
ซึ่งนายชอง เกเบรียล แมนกาย หัวหนาสถานีวิทยุออสเตรเลีย ไดเขารวมในการประชุมดังกลาว  
    เกี่ยวกับเรื่องนี้ Mr.Jean-Gabriel Manguy ผูอํานวยการสถานี
วิทยุออสเตรเลีย ไดหารืออยางไมเปนทางการกับ ผอ.สวท. เมือ่วันที่ 29  พฤษภาคม 2546 ในเรื่อง
การใหความรวมมือดานรายการวิทยุ และทั้งสองฝายเห็นพองที่จะลงนามขอตกลงเกี่ยวกับการ
แลกเปลี่ยนรายการวิทยุเพื่อเสริมสรางความรวมมือและความเขาใจอันดีระหวางทั้งสองประเทศ
ผานสื่อวิทยกุระจายเสียง  ทั้งนี ้ กระทรวงการตางประเทศ โดยกรมสนธสิัญญาแจงวาไมขัดของที ่
กปส.จะลงนามในขอตกลงดังกลาว ซึ่งมีสาระสําคัญเกี่ยวกับการใหสิทธิ สวท. รับรายการภาษา
อังกฤษของสถานีวิทยุออสเตรเลีย มาออกอากาศทางสถานีเครือขายภาคภาษาตางประเทศของ 
สวท. และใหการสนับสนุนอุปกรณเพื่อใชในการบันทึกและตัดตอเสยีงจากดาวเทียม รวมทั้งหา
ชองทางความรวมมืออ่ืน  ๆ ในอนาคต  
    สําหรับความคืบหนา เรื่องนี้ รมต.นร.(นายสุรนันทนฯ) และคณะ    
ไดเดินทางไปเยือนหนวยงานสื่อสารมวลชนของออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 23-27 สิงหาคม 2549 และ
ไดเยี่ยมชมกิจการของสถานีออสเตรเลีย ในวันที่ 24 สิงหาคม 2549 ผูบริหารทั้งสองฝายไดเจรจา
เรื่องความรวมมือระหวางกันในอนาคต และเห็นชอบทีจ่ะลงนามในบนัทึกความเขาใจระหวาง 
สวท. และ สถานีวิทยุออสเตรเลีย  ซึง่ ผอ.สปต.ไดรับมอบหมายจาก รมต.นร. (นายสุรนันทนฯ) ให
พิจารณาราง  MOU นั้น ในรายละเอียด มีเนื้อหาสาระในกรอบที่ ผอ.สวท. และ ผูบริหารใหความ 

/เห็นชอบในขั้นตนแลว... 
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เห็นชอบในขัน้ตนแลว  อปส.เปนผูลงนามฝายไทย และ Mr. Jean-Gabriel Manguy ผูอํานวยการ
สถานีวิทยุออสเตรเลียเปนผูลงนามฝายออสเตรเลีย ณ สถานวีิทยุออสเตรเลีย นครเมลเบิรน โดยม ี
รมต.นร.(นายสุรนันทนฯ) ในฐานะหัวหนาคณะผูแทนไทยเปนพยานในพิธีลงนามดังกลาว  
    ตามเอกสารแนบบันทึกความเขาใจฯ ฝายบริหารเห็นควรใหมีการ
ประชุมคณะกรรมการเทคนิครวม ครั้งที่ 1 ที่กรุงเทพฯ  ในเดอืนพฤศจิกายน 2549  ไดมีการตั้งงบ
ประมาณการเพื่อการนี้แลว  สถานีวทิยุออสเตรเลียเสนอใหมีการแลกเปลีย่นรายการ และบุคลากร
ครั้งแรก ในวันที่ 31 ธันวาคม 2549 หรือในวันเวลาที่จะตกลงกันในการประชุมฯ  สําหรบั            
รายละเอียด สปต.จะนํามารายงานใหทราบตอไป 
    ผอ.สวท.รายงานเพิ่มเติมวา เกี่ยวกบัเรื่องนี้ ไดมีการประสานกับ 
สวท. มาแลว และไดมีการประชุม 3 ครั้ง ในการใหมีการแลกเปลี่ยนรายการในระดับของทวปี    
ออสเตรเลียกับไทย  ผอ.สถานวีิทยุออสเตรเลีย เสนอให สวท. เปนฐานขอมูลหนึ่งของการรายงาน
ขาวเอเชียแปซิฟค เปนการทํางานที่ขยายผลเปนอยางดี คาดวานาจะจัดเปนรายการภาคเชา       
ในภาคภาษาอังกฤษ ซึ่งจะทําใหงานในระดับ Radio Thailand เพิ่มมาตรฐานดียิ่งขึ้น สําหรับเรือ่ง
การออกอากาศ สวท. มีศูนยกลางอยูที่  External Service  ทีค่วามถี่ A.M.918 และ F.M.88       
ซึ่งหากที่ประชุม Joint Technical Committee  เห็นชอบดวย สวท.พรอมทีจ่ะดําเนนิการ แตยัง    
ไมพรอมในเรื่องของงบประมาณ 
    อปส. ให ผอ.สปต. รับผิดชอบในเรื่องของการประชุม  Joint Technical  
Committee  และให ผอ.สวท. สนับสนุนในสวนของการปฏิบัติตามขอตกลงไปกอน 
    ผอ.สปต. รายงานขอมูลเพิ่มเติมวา มีขอสังเกตจากการประชุมแผน
ของหนวยงานที่รับผิดชอบงานดานตางประเทศรวมกัน แจงไววา นอกจากงบประมาณโครงการซึ่ง
แตละหนวยงานตองตั้งไวทั้งงบประมาณภารกิจประจํา งบบริหารจัดการตามพันธะสัญญา  
สําหรับหนวยงานหลักคอื  สวท.  และ สทท.11 ตองตั้งงบประมาณไวดวย  ทั้งนี ้  สปต. ในฐานะ
หนวยประสานไดจัดทําแผนหลักป 2550 ไวแลว  หนวยงานที่เกี่ยวของตองมีงบดําเนินการดวย 
สําหรับการประชุม  Joint Technical Committee  เปนการใชงบประมาณป 2550  
    ที่ปรึกษาฯ (นายวีรพลฯ)  ไดสอบถามผูแทนสาํนักงบประมาณถึง
เงินงบประมาณประจําป 2550 เปนอยางไร จะใชในกรอบเดิมไดหรือไม และ กปส. ควรเตรียม
ความพรอมอยางไร 

/ผูแทนสํานักงบประมาณ... 
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    ผูแทนสํานักงบประมาณ (นายมนู ประสาทกุล) ชี้แจงวา พรบ.งบ
ประมาณประจําป  2550  ซึ่งขณะนี้ไมมีสภาผูแทนราษฎรที่จะพจิารณาในเรื่องงบประมาณ        
ในการนี้ สํานักงบประมาณไดประมาณการวา งบประมาณป 2550 จะตองลาชาไปประมาณ 9 
เดือน (มิถุนายน 2550)  ซึ่งตามกฎหมายกําหนดวา ถายังไมมี พรบ. งบประมาณของปงบ
ประมาณใหม สวนราชการก็ยังสามารถใชจายเงนิประจํา เชน เงินเดือน  คาเบี้ยเลีย้ง งบผูกพนั   
คาสาธารูปโภคตาง ๆ  ไดไปพลางกอนตามวงเงินปที่ผานมา ซึ่งหากประมาณการวาจะลาชาไป    
9 เดือน ก็สามารถที่จะใชงบประมาณประจําไปไดไมเกิน 3 ใน 4 ขอวงเงินที่ กปส.ไดรับในป 2549  
สําหรับเรื่องนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ)  เกรงวาจะกระทบตอเศรษฐกิจของ
ประเทศชาตอิยางรุนแรง จึงสั่งการลงมาใหประมาณการเหลือเพียง 6 เดือน (มีนาคม 2550)     
อยางไรก็ดี คาดวาหากมีการเลือกตั้ง และดาํเนนิการตามขั้นตอนของรัฐสภาเกี่ยวกบังบประมาณ
ประจําป 2550 อาจจะลวงเลยเกนิ 6 เดือน ฉะนัน้ โครงการใดเปนโครงการที่จัดตั้งใหม ตองระงับ
ไวกอน  ทั้งนี้ ตองรอ พรบ.งบประมาณป 2550 ประกาศใชแลว  จึงจะสามารถดําเนินการได  

 

  มติที่ ประชุม  รับทราบ 

 

5.2 ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ 
                                         ผอ.สวท. รายงานวา  ในขณะนีเ้ปนชวงเวลาที่ศูนยเตือนภยัพิบัติแหงชาติ
จะเขาไปขอสํารวจพื้นทีข่อง สวท.ในภูมิภาค  จึงตองมีการเตรียมพรอมในการอํานวยความสะดวก
ใหกับศูนยฯ ซึ่งเดิมไดมีการวางแผนไว 10 จังหวัดอันดามัน  สวนการวางแผนตอไปจะเปนการ
เชื่อมโยงสัญญาณ โดยใชดาวเทียมตรงไปที่จังหวัดนาน  ซึง่เปนจงัหวัดที่เสี่ยงภัยในการเกิดภัย
พิบัติทางธรรมชาติ  ซึ่งเรือ่งนี้ไมผาน สวท.กทม.  ศูนยฯ จะดําเนินการจากนนทบุรีไปจงัหวัดตาง ๆ 
โดยตรง  สําหรับการเตรียมงาน กรมอุตุนิยมวิทยา และศูนยเตือนภัยฯ ไดทําหนังสือถงึ อปส.แลว  
ทั้งนี้ จะไดสาํเนาเรื่องไปยัง สปข. และ สวท. ในพื้นที่ เพื่ออํานวยความสะดวกในการติดตั้งและ
สํารวจพื้นที ่   โดยใชงบประมาณของศูนยเตือนภัย และงบประมาณของ กปส. อยูในงบลงทุน    
เปนเงิน 9 ลานบาท  ซึ่งจะมุงไปยังกลุมจังหวัดอันดามัน 10 จังหวัดเทานั้น 

 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
/5.3 การัดงานมหกรรม.... 

 
 






